

การแจ้งวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ค้า/ลูกค้า/คู่สัญญา

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลที่เกิดขึ้น รวบรวม ใช้	วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และ ใช้	ฐานในการอ้างอิง
1	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-สกุล,ตำแหน่งงาน, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร, อีเมล, รูปถ่าย, ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้แก่บริษัท	1. เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
2	ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สำนักงานทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น	<p>2. เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาอันเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคู่สัญญา, การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า, การคัดเลือกคู่สัญญา, การเข้าทำสัญญาและการบริหารสัญญา เป็นต้น</p> <p>3. เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมสัญญา</p> <p>4. เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือ การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจ และการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับบริษัท</p>	<p>ฐานการปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>ฐานการปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>

		<p>5. เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของบริษัท และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>6. เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และโครงการต่าง ๆ ของบริษัท หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว</p> <p>7. เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการของบริษัท หรือโครงการที่บริษัทร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว</p>	<p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
3	ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร ฯลฯ	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินตามสัญญา	ฐานคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และความยินยอม

4	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Social Media (เช่น อีเมล, ไลน์ไอดี ฯลฯ)	<p>1. เพื่อติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>2. เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายใน บริษัท และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของ บริษัท Facebook LINE YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น</p>	<p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
5	ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา กิจกรรม หรือ โครงการอื่น ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียง ระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว	<p>1. เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร</p> <p>2. เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การรวบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>3. เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับบริษัท</p>	<p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>

6	ข้อมูลที่เป็นอื่น ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น	<p>1. เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย</p> <p>2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
7	ข้อมูลสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค รวมถึง Covid-19 สำหรับการเข้าพื้นที่ของสำนักงาน/พื้นที่ปฏิบัติการ	เพื่อประโยชน์ด้านสุขอนามัย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาด	ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต/ร่างกาย/สุขภาพ
8	ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบ, IP Address, Media Access Control, ข้อมูลคุกกี้, คู่มือการใช้งานระบบ, ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบของบริษัท	เพื่อการตรวจสอบภายในบริษัท บริษัทในเครือ และป้องกันการกระทำ ความผิด เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทำ ความผิด หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ฐานความจำเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
9	การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV	เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคาร หรือสถานที่ จากการบันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	ฐานความจำเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

